

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI

Hôm nay, ngày 05/9/2023 hòa cùng không khí tươi vui, phấn khởi của cả nước đón chào năm học mới 2023-2024, đơn vị Trường Tiểu học An Lợi long trọng tổ chức Buổi Lễ khai giảng đây là dấu ấn khẳng định một năm học mới chính thức bắt đầu.



Đến dự buổi lễ đơn vị hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của Quý Lãnh đạo Thị xã: Bà Đỗ Thị Kim Ngân – Thị uỷ viên – Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Thị xã; Quý Lãnh đạo địa phương: Ông Võ Văn Hết- Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Lợi, Ông Phạm Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường cùng các Quý đại biểu là Lãnh đạo Đoàn phường và Mặt trận Tổ quốc phường; Ông Phạm Văn Lắc - Trưởng Ban điều hành Khu phố An Lợi-Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh; Các Ông Bà là thành viên Ban Đại diện Cha mẹ học sinh của trường, cùng toàn thể quý vị Phụ huynh và hơn 470 em học sinh tham dự lễ đông đủ.

Buổi lễ diễn ra thật nghiêm túc và đầy ý nghĩa mang lại niềm hân hoan đón chào một năm học mới với nhiệm vụ mới, với sự quan tâm của Lãnh đạo thị xã, Lãnh đạo địa phương, sự đồng hành phối hợp giữa Địa phương- Tập thể nhà trường - cộng đồng xã hội.

Trong buổi lễ tất cả những thành viên tham dự đều thật sự xúc động, cảm thấy hân hoan khi lắng nghe từng dòng thư Chủ tịch nước gửi đến các đơn vị giáo dục trong ngày lễ trọng đại này. Đó là nguồn động viên to lớn về tinh thần tiếp thêm sức mạnh, động lực để chúng tôi có thêm ý chí, sự quyết tâm cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà ngành giáo dục và của cả nước đã giao cho. Những nhiệm vụ này tuy có những khó khăn, có nhiều thử thách nhưng với sự chung tay, đồng lòng, không ngại khó ngại khổ với một niềm tin sâu sắc tập thể chúng tôi tự hứa sẽ phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu thực hiện “Chương trình Tiếp sức đến trường” nhằm chia sẻ với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các em an tâm học tập và rèn luyện phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, phát huy tối đa các năng lực và phẩm chất cần có để đạt được mục tiêu của Chương trình GDPT 2018, của người công dân xã hội mới Nhà trường đã thực hiện trao 13 phần quà cho 13 học sinh và 01 suất học bổng cho học sinh bị bệnh tim có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường vô cùng biết ơn Bà Đỗ Thị Kim Ngân – Thị uỷ viên – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thị xã đã gửi tặng 01 phần học bổng trị giá 500.000 đồng để chia sẻ những khó khăn cho em học sinh bị bệnh tim và giúp em có thêm động lực để học tập tốt hơn.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý lãnh đạo thị xã, Lãnh đạo địa phương đã chung tay cùng nhà trường trong việc thực hiện phát triển giáo dục, uơm mầm tri thức giúp cho các em học sinh có đủ điều kiện để học tập và rèn luyện trở thành những công dân có ích, người chủ tương lai của đất nước có đầy đủ tài đức, góp phần giúp cho sự nghiệp giáo dục địa phương ngày càng phát triển và nâng lên tầm cao mới.

Sau 01 giờ làm việc thật nghiêm túc và hiệu quả phần Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Chương trình tiếp tục được diễn ra vô cùng sôi nổi với phần Hội dành cho các em học sinh. Các đội thi tham gia tích cực với sự cổ vũ nhiệt tình của các cô động viên.

Năm học mới đã chính thức bắt đầu với tiếng trống trường báo hiệu do Hiệu trưởng Trần Ngọc Phương thực hiện một lần nữa là sự khẳng định thay cho lời quyết tâm của tập thể đơn vị sẽ cùng cố gắng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, Chủ tịch nước, ngành giáo dục, địa phương, quý phụ huynh và cả cộng đồng giao cho./.



Em Nguyễn Thanh Hậu học sinh lớp 4.1 biểu diễn văn nghệ với tiết mục hào khí Việt Nam



Quý đại biểu và học sinh thực hiện phần Nghi thức chào cờ



**Lãnh đạo Thị xã trao lễ hoa chúc mừng
Lễ khai giảng năm học 2023-2024**



Chào mừng học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng



**Hiệu trưởng Trần Ngọc Phương thực hiện phần diễn văn
Lễ Khai giảng Năm học 2023-2024**



Ông Phạm Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoà Lợi đọc thư Chủ tịch nước trong lễ Khai giảng



Phân trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị trong Lễ khai giảng



Hiệu trưởng Trần Ngọc Phương trao học bổng cho học sinh bị bệnh tim và có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị



Đại diện Học sinh phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm trong Lễ Khai giảng năm học 2023-2024



Hiệu trưởng Trần Ngọc Phương đánh trống khai trường chào mừng năm học mới



Học sinh tham gia phần Hội trong lễ khai giảng



Hình ảnh lưu niệm của Lãnh đạo thị xã, Lãnh đạo địa phương, Ban Đại diện cha mẹ học sinh cùng Ban Giám hiệu trong Lễ Khai giảng



Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

